



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

1. เกษตรฯชี้ไทยได้โอกาสขยายตลาด หลัง'โจ ไบเดน'ชนะเลือกตั้งสหรัฐฯ
2. ภาพข่าว: ครบรอบ
3. 'สหกรณ์'จัดงบ 1,600 ล้านบาท รวบรวมข้าวเปลือกเพิ่ม 5 หมื่นตัน
4. คอลัมน์: ช่วยกันคิด: บทเรียนสำคัญจากภาวะวิกฤตทั่วโลก
5. รายงานพิเศษ: เจาะลึกประกาศใหม่ที่ดินส.ป.ก. อนุญาตทำกิจการอื่น-ช่วย...
6. คอลัมน์: คนปนข่าว: คุมแก้รัฐธรรมนูญ
7. ดึงโมเดลตลาดปลาญี่ปุ่นอัปเดต 'สะพานปลา'
8. พบป่วยเพิ่มอีก4ราย โคนมล้างบางฆ่ามิงค์ ผวาไวรัสกลายพันธุ์ ยุโรปหั่นติด...
9. 1/4Special Report: ราคา'ปาล์ม'ขยับพุ่งสูง!อย่าให้ตั้งซ้ำรอยอย่างพารา
10. 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' เปิดนิทรรศการ '9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง'

สื่อ

- สยามธุรกิจ
สยามธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ข่าวสด (กรอบข่าย)
ไทยโพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
เดลินิวส์
แนวหน้า

เกษตรฯชี้ไทยได้โอกาสขยายตลาด หลัง 'โจ ไบเดน' ชนะเลือกตั้งสหรัฐฯ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ผลการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯปี 2020 เมื่อวันที่ 3 พย.ที่ผ่านมา "โจ ไบเดน" จากพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อโอกาสและปัญหาต่อประเทศไทย ในประเด็นความสำคัญของสหรัฐฯ ต่อโลกทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

โดยเฉพาะภาคเกษตรในภาพรวม สหรัฐฯมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก รัฐบาลสหรัฐฯถือว่ามียุทธพลอันดับต้นๆ ของโลก และการค้าโลก ใช้เงิน สกุล US ดอลลาร์เป็นหลัก การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก การเคลื่อนไหวของค่าเงิน US ดอลลาร์ ส่งผลต่อค่าเงินสกุลอื่นทั่วโลก สหรัฐฯคือตลาดส่งออกใหญ่อันดับ 2 ของไทย เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยของไทยก็มีเงินสกุล US ดอลลาร์อยู่น้อย ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวตาม US ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงให้สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) กับสินค้า 644 รายการ สหรัฐฯคือ กลุ่มทุนซีกโลกตะวันตกที่ลงทุนในไทยมากอันดับต้นๆ

"ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2020 ซึ่ง โจ ไบเดน ได้รับชัยชนะนั้น สกค.ได้ติดตามและวิเคราะห์ประเมินทิศทางนโยบายต่อภาคเกษตร คาดว่านโยบายการค้าระหว่างประเทศจะ



ผ่อนคลายมากขึ้น เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งออกสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับที่ โจ ไบเดนให้ความสำคัญ รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยอาหาร การแสดงที่มาของผลผลิต การควบคุมการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยไทยมีโอกาสขยายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้มากขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งการเน้นนโยบายการค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของสหรัฐฯให้เติบโต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเกษตรและอาหารของไทยด้วยเช่นกัน"

ด้าน นางอังคณา พุทธิศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สกค. กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การค้า

ระหว่างไทยและสหรัฐฯที่ผ่านมา จากข้อมูลการส่งออกตั้งแต่ปี 2560-2562 ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ มูลค่าเฉลี่ย 8.45 แสนล้านบาท โดยส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าเฉลี่ย 1.28 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.18 ของมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯทั้งหมด สินค้าส่งออกมูลค่าสูงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และปลาและสัตว์น้ำ ของปรุงแต่งจากพืชผัก ผลไม้และลูกไม้ ธัญพืชอาหารสัตว์เลี้ยง และยางพารา

อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯได้ประกาศการระงับสิทธิ GSP สำหรับสินค้าไทยจำนวน 231 รายการ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ด้วยเหตุผลที่ว่าไทยไม่ปรับปรุงกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้สหรัฐฯ เข้าสู่ตลาดเนื้อสุกรของไทยได้อย่างเพียงพอ โดยสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ GSP ครั้งนี้ เป็นสินค้าเกษตรจำนวน 44 รายการ แต่มีการนำเข้าในตลาดสหรัฐฯเพียง 22 รายการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : เกษตรฯชี้ไทยได้โอกาสขยายตลาด หลังโจ ไบเดน'ชนะเลือกตั้งสหรัฐฯ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1809 หน้า : 9(บนขวา)

ที่จะได้รับผลกระทบทำให้มีราคาขายสูงขึ้นจากการเสียภาษีนำเข้าที่จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 1.9-9.6 ได้แก่ สินค้าเกษตรที่ถูกเรียกเก็บตามมูลค่าสินค้า (Ad valorem) จำนวน 13 รายการ เช่น พืชมีชีวิตรักษาโรคและน้ำมันที่ได้จากพืช พืชผักปรุงแต่ง กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส และเครื่องเทศ ที่จะเสียภาษีนำเข้าที่จะเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นต้นทุนทางภาษีที่เพิ่มขึ้นประมาณ 17.72 ล้านบาท และสินค้าที่ถูกเรียกเก็บภาษีตามสภาพ (Specific Rate) 9 รายการ ซึ่งจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามปริมาณการนำเข้าของสินค้า เช่น ถั่วลิสงปรุงแต่งหรือทำไหมให้เสีย เมล็ดถั่วบีน เมล็ดพืชผักที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก มะม่วงปรุงแต่ง และถั่วมะแะแห้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการดำเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯที่อาจตามมาในอนาคต ไทยจึงควรเร่งปรับตัวโดยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเร่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้า (Value Added) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจและยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น และให้ความสำคัญกับการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาดตลาดสหรัฐฯ

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 21 - ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 1809

Col.Inch: 12.48

Ad Value: 14,476.80

ภาพขาว: ครบรอบ

หน้า: 9(ล่าง)

PRValue (x3): 43,430.40

คลิป: สีสี่



ครบรอบ : ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย สัตยา แสงฟุ้งพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี ณ สระพระพิรุณ ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาเกษตรกรนำข้าวไปตากบนถนนเริ่มลดลงแล้ว หลังจากที่ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาเพื่อให้เร่งลงพื้นที่ติดตามปัญหาดังกล่าว และประสานสหกรณ์ที่มีลานตาก ลานเท และโกดังในพื้นที่ ได้อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่มหาชิกเข้าใช้พื้นที่ได้โดยไม่มีคิดค่าบริการ ซึ่งคาดว่าจะปีการผลิตหน้าปัญหาเช่นนี้คงไม่เกิดอีก

เนื่องจากได้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรปีงบประมาณ 2564 วงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท ล่าสุดผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว

“การช่วยพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกได้ทั่วกัน เพราะจะช่วยสหกรณ์พัฒนาอยู่ ฉาง ลานตาก จะช่วยให้สมาชิกขายข้าวได้ราคาเพิ่มขึ้น เช่น กรณีที่เกษตรกรนำข้าวมาตากบนถนนในบางจังหวัด เพราะเกษตรกรเกี่ยวสด ราคาข้าวก็จะโดนกด โดนบีบจากพ่อค้า เหลือ 10 บาทต่อกิโลกรัม พี่น้องเกษตรกรจึงต้องตากข้าวบนถนน จึงต้องเร่งหาทางแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยด่วน ซึ่งมองอีกมุมการนำข้าวไปตากไว้ตามริมทางก็กระทบต่อผู้ใช้ถนน เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เขาไม่มีที่เก็บข้าว ฉะนั้นทุกอย่าง

‘สหกรณ์’จัดงบ 1,600 ล้านบาท รวบรวมข้าวเปลือกเพิ่ม 5 หมื่นตัน



เกี่ยวพันกันหมด หากสหกรณ์มีอุปกรณ์อยู่ ฉาง ลานตากและเครื่องอบลดความชื้นให้บริการในราคาเป็นธรรมเกษตรกรก็จะสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดีขึ้น ส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น” นางสาวมนัญญา กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสหกรณ์ทั่วประเทศมีโกดัง ฉาง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น รวมทั้งสิ้น 483 สหกรณ์ใน 58 จังหวัด จำนวนอุปกรณ์ที่มีประมาณ 1,625 อุปกรณ์ ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดได้มีสหกรณ์ที่เปิดพื้นที่ลานตากโกดังและฉาง ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้เข้าไปใช้บริการตากข้าวแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับงบประมาณวงเงิน 1,600 ล้านบาท นั้น เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ภายใต้กรอบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท อยู่ในแผนงานที่ 3.1 โดยทางสศช.ได้เห็นชอบแล้ว ขณะนี้รอสศช.แจ้งไปยังสำนักงบประมาณ

เพื่อแจ้งกรมบัญชีกลางจ่ายเงินงวดที่ 1 ให้กับกรมฯไปจัดสรรให้สหกรณ์ที่เสนอโครงการเข้ามา

ทั้งนี้ โครงการจะจัดงบอุดหนุนให้กับสถาบันเกษตรกร ที่ได้แจ้งความจำนงขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเข้ามา โดยทั้งหมดได้ยืนยันโครงการกับกรมแล้ว โดยแต่ละแห่งต้องสมทบเงินของสหกรณ์เองอีก 10% เพื่อดำเนินโครงการสร้างอยู่ ฉาง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น มีทั้งหมด 32 จังหวัด 42 สหกรณ์ ส่วนมากอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะสร้างโกดัง ลานตาก ไชโย วงเงิน 875 ล้านบาท 63 แห่งใน 32 จังหวัด 42 สหกรณ์ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะเพิ่มศักยภาพในการรวบรวมข้าวเพิ่มได้อีก 5 หมื่นตันในแต่ละฤดูกาลผลิต ทั้งนี้ กรมได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแต่ละจังหวัดมีสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานติดตามงานเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ

บทเรียนสำคัญจากภาวะวิกฤตทั่วโลก

ช่วยกันคิด

ดร.ปกรณ์ วิชยานนท์

ภวาระวิกฤตโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปแทบทุกประเทศคงทำให้เราจำได้ว่า ช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้เศรษฐกิจทั่วโลกจะได้ประโยชน์หลายรูปแบบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปิดเสรีให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น กลุ่มประเทศหลายกลุ่มก็ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายครั้งจากหลายสาเหตุ ภาวะวิกฤตเหล่านี้ยืนยันว่า “ความเสี่ยง” ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น ความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ) เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งทั้งในการประกอบธุรกิจของเอกชนและการดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ เพราะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงให้แก่ทั้งประเทศที่ก่อวิกฤตและประเทศคู่ค้าหรือข้างเคียง (เนื่องจากวงจรการเงิน การค้า และจิตวิทยา)

ปกติธุรกิจเอกชนแทบทุกประเภทมักมีจุดประสงค์หลักเหมือนกัน คือ ทำกำไรให้สูงสุดโดยใช้ช่องทางหรือกลยุทธ์หลายรูปแบบ เช่น ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ และ/หรือเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งหนึ่งที่หลายธุรกิจเหล่านั้นกลับมองข้ามหรือให้ความสำคัญไม่เพียงพอ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในแง่นี้วิกฤตเศรษฐกิจในอดีตคงให้ข้อเตือนใจแก่นักธุรกิจว่าควรมีความรอบคอบและมองการณ์ไกล ตรงกับที่รัชกาลที่ 9 ได้ทรงให้คติที่สั้นและกินใจความได้ดีมากว่า “คิดก่อนพูด คิดก่อนทำ” นอกจากนั้น นักธุรกิจควรให้ความสำคัญแก่ความพร้อมของฐานะ และความสอดคล้องกับสภาพของทุนหรือนโยบายหลักของรัฐด้วย

ในหลายประเทศประชาชนส่วนใหญ่ยังมีรายได้และการศึกษาต่ำ ความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการ

ขาดข้อมูลข่าวสารธุรกิจที่ถูกต้องและทันสมัย ทำให้ธุรกิจเอกชน และ/หรือประชาชนที่เกี่ยวข้องประสบปัญหารุนแรงได้ ซึ่งหน่วยงานรัฐสามารถเข้ามามีบทบาทในการติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบล่วงหน้า ช่วยให้เอกชน และ/หรือเศรษฐกิจส่วนรวมไม่ประสบปัญหาหรือสภาวะวิกฤต รัฐอาจต้องวางกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือข้อเตือนใจให้เอกชนทราบเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านั้นด้วย **อนึ่ง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับไม่ควรจำกัดหรือเข้มงวดมากเกินไป เพราะโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ตรงกับ “อนิจจัง” ในพุทธศาสนา คือ ความไม่เที่ยงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอ**

กลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ทั้งรัฐและเอกชนสามารถต่อสู้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง (ของราคา ความต้องการ และอื่น ๆ) ในตลาดโลก คือ การ “กระจาย” ประเภทของสินค้า และตลาด ประเภทของสินค้าในที่นี่หมายถึงชนิดของผลิตภัณฑ์สินค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ส่วนประเภทของตลาดนั้นหมายถึงตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ การกระจายนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและถ่วงน้ำหนักระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจส่วนรวมเข้าสู่จุดสมดุล (หรือ “มัชฌิมา”) ได้อย่างยั่งยืน

การลดความเสี่ยงโดยกลยุทธ์ “กระจาย” นี้ อาจให้ผลตอบแทนสุทธิที่ต่ำกว่ากลยุทธ์ “กระจุก” บ้างในบางเวลาก็ตาม แต่โดยเฉลี่ยในระยะยาวแล้ว กลยุทธ์กระจายจะให้ผลตอบแทนที่ราบรื่นหรือสม่ำเสมอมากกว่ากลยุทธ์กระจุก เพราะการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก็มีมูลค่าเช่นเดียวกับผลตอบแทน นอกจากนั้น **ผลดีอีก 2 ประการของนโยบายกระจาย คือ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่กระแสรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของการกระจาย**

รายได้ให้แก่เศรษฐกิจส่วนรวมด้วย

ประสบการณ์ของเกษตรกรที่จะกล่าวต่อไปนี้อืนยันว่า การกระจายดีกว่าการกระจุกแน่นอน (1) **คุณชาย มั่นฤทธิ** ที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรโดยลดการปลูกข้าวในพื้นที่ 15 ไร่ เหลือเพียง 7 ไร่ และใช้พื้นที่ 8 ไร่ที่เหลือไปปลูกพืชผักอื่น ๆ อันได้แก่ พริก ตะไคร้ ถั่วพุ่ม มะเขือ กะเพรา โหระพา มะพร้าว ขนุน ก้อย มะละกอ ไข่ การเปลี่ยนแปลงไปทำการเกษตรแบบผสมผสานนี้ไม่ต้องใช้เงินทุนหรือแรงงานสูง แต่ผลตอบแทนจากการแปรรูปนี้กลับสูงกว่าการปลูกข้าวในเชิงเดี่ยวมากพอควร นอกจากนั้น ผลตอบแทนสุทธิที่คุณชายได้รับยังสม่ำเสมอและยั่งยืนอีกด้วย

(2) **คุณมนูญ สุวรรณชาติ** รือ.คนโดน จ.สตูล เปลี่ยนสภาพสวนยางพาราผืนใหญ่ 17 ไร่ มาเป็นยางพารา 3 ไร่ และนำพื้นที่ 14 ไร่ที่เหลือไปปลูกพืชสวนผสม เช่น ยอดชะอม มะละกอ ตะไคร้ ขมิ้น ข่า ก้อย สะตอ ช่วยสร้างรายได้ให้สม่ำเสมอ ปัจจุบันที่มีส่วนช่วยมาก ได้แก่ ความต้องการของตลาด และเสถียรภาพของราคาที่เกี่ยวข้อง

ที่น่าเสียดาย คือ มีเกษตรกรแบบผสมนี้เป็นจำนวนน้อยมากในประเทศไทย ทำให้เกิดการกระจุกตัวและก่อความเสี่ยง ทั้งตัวเกษตรกรและเศรษฐกิจส่วนรวม หลักฐานของการกระจุกตัวนี้ดูได้จากสัดส่วนในมูลค่าของผลผลิตการเกษตรทั้งสิ้นของประเทศ 45% ของมูลค่านี้นมาจากข้าว (20%), ยาง (20%) และมันสำปะหลัง (5%) การกระจุกตัวเช่นนี้ทำให้ 50% ของการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของไทยขึ้นอยู่กับสินค้าเพียง 3 ประเภทนี้

การที่ไทยได้เข้าพึ่งตลาดโลกเป็นหลักให้แก่ผลผลิตการเกษตรจำนวนน้อยประเภท ก่อให้เกิดความเปราะบางแก่ภาคเกษตรกรรม จากความผันผวน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: จันทร์ 23 - พุธ 25 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5308

หน้า: 16(ล่าง)

Col.Inch: 63.84

Ad Value: 86,184

PRValue (x3): 258,552

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ช่วยกันคิด: บทเรียนสำคัญจากภาวะวิกฤตทั่วโลก

ของราคา ความต้องการ และข้อตกลง หรือข้อขัดแย้งอื่น ๆ ในตลาดโลกที่มีอยู่ มาก และไทยอาจไม่สามารถใช้อิทธิพล คุมตลาดได้ตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ปัญหาการกระจุกตัวนี้ก็เกิดขึ้นในภาค อุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ประมาณ 50% ของมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมเกาะตัว อยู่ในกลุ่มอาหาร บีโตร์เคมี คอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ และรถยนต์ ขณะที่ 50% ของ ผลผลิตรถยนต์ คอมพิวเตอร์ อิฐมณี

เครื่องประดับ และยาง ก็พึ่งการ ส่งออกสู่ตลาดโลกเป็นหลัก

การศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นชัด ว่า ในทุกภาคเศรษฐกิจของไทยควรมี การกระจายประเภทสินค้าหรือผลผลิต มากกว่าปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงจาก การผันผวนของราคาและภาวะตลาด ในจุดนี้บางฝ่ายอาจโต้แย้งว่าเอกชน ในไทยคงยังไม่สามารถกระจายประเภท ผลผลิตได้ตามที่เสนอแนะ เพราะธุรกิจ ส่วนใหญ่ยังมีขนาดเล็กหรือเป็น SMEs อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ประกอบการ เอกชนรายเล็กก็รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจ ชุมชน (91,971 แห่ง เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ตามรายงานจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์) หากการรวมตัวกันเป็น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้สามารถ ตกลงจัดทำระบบการกระจายประเภท และปริมาณผลผลิต รวมทั้งแผนปันผล อย่างยุติธรรมได้ (ดังเช่นสหกรณ์ที่ดี) ผู้ประกอบการเอกชนจะเข้มแข็งมาก ขึ้น สามารถต่อสู้กับความเสี่ยงได้ดีขึ้น

นอกจากนั้น รัฐสามารถเข้าช่วย กระตุ้นการกระจายประเภทผลผลิต ของภาคเอกชนได้อย่างแน่นอน โดย ให้แรงจูงใจบางอย่าง (ที่อาจคล้ายกับ นโยบาย “ช้อปดีมีคืน”) แก่ผู้ประกอบการ เอกชนที่กระจายประเภทผลผลิต ของตนได้สำเร็จ

เจาะลึกประกาศใหม่ที่ดินส.ป.ก. อนุญาตทำกิจการอื่น-ช่วยเกษตรกร?



พิเศษ รายงาน

ทั้งประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เรื่องกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่ง

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2532 พ.ศ.2563 ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงนามในประกาศคปก.ใหม่ 2 ฉบับ คือฉบับวันที่ 28 ต.ค.2563 และฉบับวันที่ 30 ต.ค.2563

มีเสียงคัดค้านและกังวลใจว่าการแก้ไขประกาศ คปก. ครั้งนี้ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน เพราะกิจการที่ระบุว่าสามารถดำเนินการได้มีทั้ง โรงงาน โรงน้ำแข็ง ปิมน้ำมัน ร้านจำหน่ายของชำ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ร้านจำหน่าย

ยา หอพัก เป็นต้น

ร้อนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาย้ำชัดว่าที่ ส.ป.ก. ต้องจัดสรรเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร และดำเนินการเรียกคืนที่ดินจากนายทุนเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกร และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ส่วนประเด็นความกังวลใจว่าประกาศการใช้ที่ดินส.ป.ก.ที่เพิ่งออกมานั้น จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนหรือไม่ ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้มีการทุจริตหรือฉวยโอกาสจะติดตามทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส ให้เกษตรกรหลุดจากความยากจน

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัสยืนยันว่าการแก้ไขระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.ไม่เอื้อนายทุน การปรับปรุงประกาศครั้งนี้เพื่อลดดุลพินิจและคอร์รัปชัน การเข้ามากำกับดูแล ส.ป.ก. จะน้อมนำพระราชโองบาย ร.9 ที่ให้ไว้ตั้งแต่ปี 2518 มาใช้ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

มีแต่จะแก้ไขในสิ่งที่ปกปิด และกระทำผิดกฎหมาย ให้ตรงกับพระราชโองบายของพระองค์ผู้ก่อตั้งคือ ร.9 โดยจะแก้ปัญหาดังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้องทำให้ครบ

สหรับประกาศ คปก. เรื่องกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2532 พ.ศ.2563

ถือเป็นกำหนดกิจการเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติได้ง่ายลดการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ ที่หากตีความตามกฎหมายฉบับเก่าหากต้องใช้ดุลพินิจทำให้แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดตีความแตกต่างกันไปไม่มีมาตรฐาน

ที่ผ่านมามีการปรับปรุงประกาศ คปก. 2 ครั้ง คือเมื่อ 27 พ.ย.2533 นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีและสหกรณ์

(ในขณะนั้น) ลงนามเรื่องกำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 30 วรรคห้า ดังนี้คือ 1.กิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

และในวันที่ 9 พ.ค.2543 เมื่อครั้ง นายประภัตร โพธสุธน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีและสหกรณ์ ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 30 วรรคห้า เพิ่มเติมข้อ 1.5 ของข้อ 1 ไว้ดังนี้

“ข้อ 1.5 กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งกิจการนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ”

ประกาศ คปก.ใหม่ที่ ร.อ.ธรรมนัส ลงนามวันที่ 28 ต.ค.2563 จึงกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาทิ กิจการทางวิชาการเกษตร การสาธิต การทดลอง เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ศูนย์ผลิตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้อาชีพ เกษตรกรรม สถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/เคมี ร้านซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

ส่วนประกาศ คปก.ฉบับวันที่ 30 ต.ค.2563 เพื่อความชัดเจน ในการกำหนดเขตที่ดินชุมชน ตามข้อ 1.5 ของประกาศกระทรวงเกษตรฯ (การกำหนดเขตที่ดินชุมชน) โดยระบุกิจการเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

จากเดิมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ทาง ส.ป.ก.เห็นว่าสังคมพัฒนาและเติบโต เพราะจากปี 2518 มีชุมชนเพียง 4,000-5,000 ชุมชน แต่การเติบโตของชุมชนเมือง ส่งผลให้ปี 2562 มีชุมชนเพิ่มเป็น 10,000 ชุมชน

กิจการในประกาศ คปก.ล่าสุดที่กำหนดที่สามารถตั้งในที่ ส.ป.ก.ได้มีดังนี้

1.กิจการป้อนน้ำมัน แก๊สหุงต้ม แก๊สแอลพีจีและอยู่ซ่อมรถ เช่น ป้อนน้ำมัน ป้อนน้ำมันชุมชน สถานีน้ำมัน ประเภทปั๊ม

ตลอด ผู้นำมันหยอดเหรียญ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ระบบผลิตไบโอแก๊ส ป้อนน้ำมันและซ่อมจักรยานยนต์ กิจการอู่ซ่อมรถ (เงื่อนไขต้องเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเกษตร)

2.กิจการผลิตน้ำและน้ำแข็ง เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงงานผลิตน้ำดื่มระบบอาร์โอ โรงงานน้ำแข็ง

3.กิจการตลาดจำหน่ายสินค้า เช่น ตลาดกลางชุมชน ตลาดสด ตลาดนัด

4.กิจการจำหน่ายรถยนต์และเครื่องกลทางการเกษตร เช่น ร้านจำหน่ายเครื่องกลทางการเกษตร ร้านจำหน่ายรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง

5.กิจการร้านค้า เช่น ร้านจำหน่ายของชำ ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก ร้านจำหน่ายไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน ร้านตัดผม ทำผม ร้านตัดเย็บ จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องนอน

6.กิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

7.กิจการไปรษณีย์ เช่น สถานีรับส่งวัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์

8.กิจการสุขภาพ เช่น คลินิก สถานพยาบาล หัตถกรรม ร้านจำหน่ายยา/เวชภัณฑ์

9.กิจการคมนาคม เช่น สถานีขนส่ง รถรับจ้าง

10.กิจการร้านอาหาร เช่น ร้านจำหน่ายข้าวแกง อาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว

11.กิจการสาธารณะที่เอกชนขอใช้ เช่น โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก

และ 12.กิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ที่อยู่อาศัย ที่พัก หอพัก

คาน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า สักมมีคำถามถึงประกาศของ ส.ป.ก.กำหนดกิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ที่อยู่อาศัย ที่พัก หอพักนั้น ขณะนี้บ้านเมืองเจริญ ชุมชนขยาย

เมื่อปี 2536 มีชุมชนอยู่ประมาณ 5,000 แห่ง แต่ขณะนี้มากกว่า 10,000 แห่ง จึงต้องเข้าไปดูการเติบโตของชุมชนว่าการมีบ้าน ริสอร์ต หรือหอพัก มันเข้าเกณฑ์ กิจการต่อเนื่องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรหรือไม่

สมมติว่ามีการทำสวนยางพารา จำเป็นต้องมีบ้านพักหอพัก เพื่อให้เกษตรกร คนกรีดยางอยู่ ถือว่าหอพักนั้น เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับเกษตร ส่วนหอพักนักศึกษา ต้องเข้าไปดูว่าหอพักนั้นทำเพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรอยู่

หรือไม่

“กรอบปฏิบัติยังต้องใช้ดุลพินิจของ คปท.แต่ต้องว่ากันตามกฎหมาย เข้าเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก็สามารถทำได้ อาทิ การทำโฮมสเตย์เล็กๆ ที่ปลูกผักในพื้นที่ ทำเกษตรเพื่อป้อนโฮมสเตย์นั้นๆ สามารถทำได้ เพราะเข้าเกณฑ์ ทำกิจการเกี่ยวเนื่องการเกษตร”

สำหรับที่ผ่านมาการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัดต่างๆ เกิดความล่าช้า และเกิดการตีความไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อกฎหมายให้ใช้ดุลพินิจ จึงเกิดการตีความกฎหมายและผลการใช้ดุลพินิจของ คปท.ที่แตกต่างกันไป 72 จังหวัดที่มีที่ส.ป.ก.

ตีความการใช้ประโยชน์บนที่ดิน ส.ป.ก.ออกไปแตกต่างกัน 72 อย่าง เรียกได้ว่า 72 จังหวัด 72 มาตรฐาน

การออกประกาศ คปท.ครั้งนี้จึงเป็นการกำหนดความชัดเจนของกิจการ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจซึ่งอาจเป็นที่มาของการคอร์รัปชัน ในกลุ่มคนที่มอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินกิจการในที่ส.ป.ก.

แต่สิ่งพึงระวังคือจะทำอย่างไรให้การขยายตัวและการพัฒนาชุมชนเมืองสามารถเดินหน้าได้ พร้อมกับคงไว้ซึ่งที่ดิน ส.ป.ก.ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ตั้งจุดประสงค์เมื่อครั้งก่อตั้ง ส.ป.ก.ปี 2518



คุ่มแก้รัฐธรรมนูญ

มี

ข่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) สนับสนุนให้ **นายวิรัช รัตนเศรษฐ** ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล เป็นประธานคณะกรรมการ โดยนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ รองประธานวิปรัฐบาล ในฐานะกรรมการ ระบุว่า นายวิรัชมีความเหมาะสมเพราะเคยเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการมาก่อน อีกทั้งยังเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลอีกด้วย

คณะกรรมการจำนวน 45 คนที่ประกอบด้วย ส.ส. 30 คน และ ส.ว. 15 คน จะประชุมครั้งแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. โดยในวันดังกล่าวจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในการประชุมครั้งนั้นเลย

ไม่แปลกใจที่จะให้นายวิรัชดำรงตำแหน่งแม้จะไม่ได้เป็นนักกฎหมายก็ตาม เพราะในชั้นคณะกรรมการถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ จะกำหนดเนื้อหาต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กระบวนการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และกระ



วิรัช รัตนเศรษฐ

บวนการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลาถึง 240 วัน แต่ร่างของฝ่ายค้านใช้เพียง 120 วัน

นายวิรัชถือว่ามีความอาวุโสและเก๋าเกมกว่าคนอื่นๆ ที่มีรายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐ จึงถูกส่งเข้าไปคุ่มเกมในครั้งนี่เพื่อสู้กับฝ่ายค้าน

สำหรับเกมในสภาที่ผ่านมา นายวิรัชถือว่ามึบบทบาทค่อนข้างมาก มีความสนิทสนมกับพรรคพวกในฝ่ายค้านเยอะโดยเฉพาะคนในพรรคเพื่อไทย

ในช่วงการลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่ 1 นายวิรัชตกเป็นเป้าหมายของมือบ หลังลุกขึ้นอภิปรายให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรอย่างเข้มงวด หลังฝ่าแนวกันเพื่อจะเดินทางมารัฐสภา

บทบาทในพรรคพลังประชารัฐของนายวิรัชก็มีค่อนข้างเยอะ ถือเป็นคนที่ “บักป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้ความไว้วางใจเรื่องการคุ่มเกมในสภา และยังคงคอยให้คำปรึกษาแก่พลเอกประวิตรในหลายเรื่อง

ขณะเดียวกัน นายวิรัชไม่ค่อยลงรอยกับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีปัญหาเรื่องการจัดสรรตำแหน่งและการทำงานในสภาหลายครั้ง.

ดึงโมเดลตลาดปลาญี่ปุ่น อัปเดต 'สะพานปลา'

นารพลิกกลับมาทำกำไรปี 2563 ขององค์การสะพานปลา (อสป.) ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับรัฐวิสาหกิจ 1 ใน 3 ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประสบปัญหาขาดทุนสะสม กระทั่งเสี่ยงจะถูกยุบ ได้เร่งรีเซตองค์การสะพานปลา 18 แห่ง ปรับบทบาทองค์กร-แผนงานให้ทันสมัยมากขึ้น

นายมนเทียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ยอมรับว่า หลังจากเข้ารับตำแหน่งช่วงกลางปี 2562 อสป.ถูกตัดงบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจากปี 2561-2562 เม็ดเงินงบประมาณได้เพียง 26% ของงบทั้งหมด กระทั่งปีนี้ 2563 เริ่มกลับมามีรายได้กว่า 200 ล้านบาท และสามารถทำกำไรสุทธิได้ 25 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่าย ถือเป็นกำไรสูงสุดในรอบ 20 ปี โดยเป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 30% ของทั้งหมด นอกเหนือจากรายได้จากค่าธรรมเนียม 45% และรายได้อื่น ๆ 25% ซึ่งจากนี้ อสป.พร้อมจะนำรายได้นี้ส่งเข้าคลังรัฐ 40%

โควิด-ไอยูยู ตัวเร่งยกเครื่อง

"ปีนี้ยอมรับว่าปัจจัยเศรษฐกิจชะลอจากการระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้ต้องปรับโครงสร้างการทำงาน ประกอบกับปัญหาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU) ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่เปรียบเหมือนมาตรฐานให้ อสป.ในการลงทุนระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EU และยังเป็นจุดริเริ่มให้เร่งรัดแผนพัฒนาเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง"

กระจายสินค้าออกฝั่งชายทะเล

นายมนเทียรได้นำโอเดิตตลาดปลาโทโยซุ (Toyosu Market) ซึ่ง

เป็นตลาดค้าส่งอาหารกรุงโตเกียว มาปรับใช้ในการพัฒนา อสป.เป็นตลาดปลาทันสมัย รองรับธุรกิจทั้งค้าขายสินค้าประมง และรองรับนักท่องเที่ยว โดยชูนโยบายย้ายทะเลขึ้นเหนือ ทำให้ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และชลบุรี และอนาคตจะเชื่อมโยงถึงภาคอีสาน ที่ควรจะต้องมี "ตลาดปลาลุ่มน้ำโขง" ซึ่งตลาดปลาทั้ง 5 แห่ง ตั้งงบประมาณลงทุน 15,000 ล้านบาท หรือ 3,000 ล้านบาทต่อแห่ง

โดยคาดว่าจะรายได้จากการเริ่มโครงการลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากโมเดลตลาดปลาอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นตลาดที่มีสินค้าสัตว์น้ำที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าประมง ยกกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้ำในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยว 328 ร้านค้า ที่จะเปิดดำเนินการในเดือน ม.ค. 2564 โดยนำรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ล่วงหน้า เก็บเงินเหมือนเงินดาวน์ เงินเกี่ยวมาใช้ก่อน เพื่อลงทุนตามแผนกระจายสินค้าออกชายฝั่ง

นอกจากนี้ ปี 2564 จะผลักดัน "มหาชัย" หรือสะพานปลาสมุทรสาคร บนพื้นที่ 7 ไร่ เป็น "hub seafood" รองรับนักท่องเที่ยว จุดเช็คอิน จุดศึกษา ดูงาน สัมมนา ห้องจัดกรมีรายได้ พร้อมทั้งปลดล็อกปัญหาพื้นที่ของกรมธนารักษ์ กทม. ในแง่กฎหมายพื้นที่กับสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) "สะพานปลากรุงเทพ" ที่มีปัญหาตั้งแต่ปี 2544 ให้ได้ข้อยุติ ในปี 2563 เนื่องจากอนาคตจะเป็นโอกาสเพิ่มรายได้อีกมากเพราะเป็น



มนเทียร อินทร์น้อย

แหล่งท่องเที่ยววิมน้ำเจ้าพระยา และแหล่งท่องเที่ยวเอเชียทีค ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก

แปรสถานะบริษัทเข้า ดตท.

อย่างไรก็ตาม การพัฒนา อสป.ในระยะยาวนั้นจะต้องผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2525 (พ.ร.บ.สะพานปลา) ซึ่งใช้มานานกว่า 38 ปี ค่อนข้างล้าสมัย เพื่อปลดล็อกให้ อสป.สามารถตั้งบริษัทลูก เป็นเทรดเดอร์ซื้อขายสัตว์น้ำ และจะกระจายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย นำแปรรูปเป็นเอกชนเป็นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดตท.) เพื่อบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด

พบป่วยเพิ่มอีก4ราย โคนมล่างบางฆ่ามิงค์ ผวาไวรัสกลายพันธุ์ ยุโรปหวั่นติดเชื้อกลับ

พบ (ต่อจากหน้า 1)

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,892 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 60 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,745 ราย ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (19 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการล็อกดาวน์รอบใหม่ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ขณะที่หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจนำตลาดร่วงลง ขณะที่เกาหลีใต้ยืนยันจำนวนผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 คน และเสียชีวิตแล้วเกินกว่า 500 คน ขณะที่กรุงโซลและพื้นที่ใกล้เคียง กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาด “ระลอกสาม” ส่วนทางการเดนมาร์กเร่งกำจัดตัวมิงค์ สาเหตุโควิดกลายพันธุ์ในตัวสัตว์ขนฟูเหล่านี้

พบป่วยเพิ่ม4ราย

เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย ทำให้อยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,892 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิต 60 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,745 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 87 ราย ทั้งนี้

ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นคนไทย ทั้ง 4 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศจากเยอรมนี 1 ราย สาธารณรัฐเช็ก 2 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 57,228,106 ราย อาการรุนแรง 101,817 ราย รักษาหายแล้ว 39,719,542 ราย เสียชีวิต 1,365,461 ราย 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 12,070,712 ราย, 2. อินเดีย จำนวน 9,004,325 ราย, 3. บราซิล จำนวน 5,983,089 ราย, 4. ฝรั่งเศส จำนวน 2,086,288 ราย, 5. รัสเซีย จำนวน 2,015,808 ราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 151 จำนวน 3,892 ราย

หุ้นยุโรปปิดลบวิตกระบาดใหม่

ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.75 % ปิดที่ 387.60 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 13,086.16 จุด ลดลง 115.73 จุด หรือ -0.88 %, ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,474.66 จุด ลดลง 36.79 จุด หรือ -0.67 % และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,334.35 จุด ลดลง 50.89 จุด หรือ -0.80 %

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน ที่เข้าทดสอบเมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มเดินทาง, กลุ่มน้ำมันและก๊าซ

และกลุ่มธนาคาร ปรับตัวลง หลังจากที่จะยานขึ้นอย่างมากในเดือนนี้รับข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19

นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลกของโรคโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การดำเนินมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจความเห็นโดยรอยเตอร์คาดว่า เศรษฐกิจยุโรปจะหดตัวลง 2.5 % ในไตรมาส 4/2563 หลังจากขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 12.6 % ในไตรมาส 3

หุ้นอิสเซนครูปปีของเยอรมนี ร่วง 3.4 % หลังเปิดเผยว่าบริษัทจำเป็นต้องปลดพนักงานอีก 5,000 ตำแหน่ง เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากวิกฤตของโรคโควิด-19 ระบาด หุ้นออร์วีเจียน แอร์ ร่วง 15.7 % หลังยืนยันล้มละลายหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาด

กรุงโซลระบาดระลอก3

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถิติเกี่ยวกับโควิด-19 ของเกาหลีใต้ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด ยืนยันผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 30,017 คน เพิ่มขึ้น 363 คน นับเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งเกาหลีใต้ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่รายวันมากกว่า 300 คน และเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 10,000 คน ภายในระยะเวลา 80 วัน หรือนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งสถิติผู้ติดเชื้อสะสมของเกาหลีใต้ในเวลานั้นเพิ่งผ่านหลัก 20,000 คน

ขณะที่สถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยแล้วมีจำนวนอย่างน้อย 26,263 คน เพิ่มขึ้น 165 คน ส่วนสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 501 คน โดยเพิ่มขึ้น 3 คนในรอบวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ เกาหลีใต้ยืนยันผู้ติดเชื้อคนแรก เมื่อวันที่ 20 ม.ค. และผู้เสียชีวิตคนแรก เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา

ด้าน นพ.ยุน แท-โฮ อธิบดีกรมควบคุมโรคของเกาหลีใต้ กล่าวว่า สถานการณ์สำหรับกรุงโซล และพื้นที่ใกล้เคียงในตอนนี้ ถือเป็นระลอกสามต่อจากระลอกแรก ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค. ตามด้วยระลอกสอง เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา หากการพบผู้ติดเชื้อในกรุงโซลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉลี่ยเพิ่มเป็นมากกว่า 200 คน ภายในระยะเวลา 7 วันข้างหน้า จากสถิติตอนนี้คือ 153 คน อาจต้องมีการยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมอีก จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.5 เพิ่มขึ้นจาก 1.0 เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่พบที่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ฆ่าตัวมิงค์หวั่นไวรัสกลายพันธุ์
ทางการเดนมาร์ก กล่าวว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์ที่พบในฟาร์มมิงค์หลายแห่งของเดนมาร์ก โดยได้กำจัดมิงค์ 15-17 ล้านตัวใน

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563)

ติดเชื้อทั่วโลก : 57,228,106 คน

เสียชีวิต : 1,365,461 คน/รักษาหาย : 39,719,542 คน

ติดเชื้อในไทย : 3,892 คน/เสียชีวิต : 60 คน

วันที่ 20 พ.ย. 63 ติดเพิ่ม : 4 คน

ฟาร์มทุกแห่งของประเทศ เพราะพบการระบาดของไวรัสโคโรนาในสัตว์ขนปุยเหล่านี้ และยังเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ เจ้าหน้าที่กล่าวกันว่าไวรัสที่กลายพันธุ์นี้มีความไวต่อแอนติบอดีน้อยลงก่อนความวิตกว่าอาจลดทอนประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังพัฒนาอยู่นอยู่

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมมิงค์ของสวีเดนนับว่ายังเล็กกว่าของเดนมาร์กมาก แต่เจ้าหน้าที่สวีเดนกล่าวกันว่า ไวรัสโคโรนาที่พบในฟาร์มมิงค์หลายแห่งของประเทศยังไม่ใช่สายพันธุ์กลายพันธุ์แบบเดียวกับที่พบในเดนมาร์ก

วันเดียวกัน เอเอฟพี รายงานว่า ทางการไอร์แลนด์กำลังวางแผนจะฆ่ามิงค์ทั่วประเทศ เนื่องจากความวิตกเรื่องไวรัสกลายพันธุ์แบบเดนมาร์ก แม้กระทรวงเกษตรจะยอมรับว่า การทดสอบฝูงมิงค์ในประเทศจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อก็ตาม รายงานของสื่อในไอร์แลนด์กล่าวว่า ฟาร์มมิงค์ 3 แห่งของไอร์แลนด์มีมิงค์รวมกันประมาณ 100,000 ตัว



สปดาห์ก่อน ทีมข่าว 1/4Special Report ได้เกาะติดปัญหาการผันผวนของราคาพารา จากราคาที่กำลังไต่ขึ้นไปถึง 80 บาท สูงสุดในรอบ 3 ปี แต่พอจะตกก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วัน แทบจะเหลือเพียง 3 กิโลร้อย จนทำให้ทั้งเกษตรกรและกระทรวงพาณิชย์ กำลังตรวจสอบพร้อมเร่งหาต้นสายปลายเหตุ

บรรดาเกษตรกรชาวสวนพารา ต่างมีคำถามค้างคาใจว่าใครบ้าง? มีส่วนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากเหตุการณ์ผันผวนราคาผิดปกติครั้งนี้ และที่สำคัญอยากรู้ "ใคร" คือผู้ควบคุมราคาพาราในไทยอย่างแท้จริง?

อย่างไรก็ดีในช่วงเดือน พ.ย. 63 ยังมีผลผลิต "ปาล์มน้ำมัน" เป็นที่ถกจับตาไม่น้อยเช่นกัน ราคาก็ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาปาล์มน้ำมันรับซื้อที่หน้าโรงงานในแหล่งผลิต (สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ ชุมพร) ราคาปรับตัวขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.10- 5.00 บาท (1 ต.ค. 63) เพิ่มเป็น กก.ละ 6.00-7.00 บาท (16 พ.ย. 63) นอกจากนี้ราคาของ "น้ำมันปาล์มดิบ" ก็ปรับตัวขึ้น กก.ละ 25.00-25.25 บาท

เป็นที่น่าสังเกต ยังไม่เคยมีมาก่อนที่ราคา ลูกปาล์มสด หรือปาล์มทะเลาะ จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 7 บาท จนมีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่า ราคาที่ถาปาล์ม และ โรงงานสกัดน้ำมัน



ปาล์มดิบ รับซื้อผลผลิตลูกปาล์มสด และปาล์มทะเลาะ เป็นราคาถูกปั่นจากตลาดต่างประเทศ เช่นเดียวกับราคาพาราหรือไม่ ดังนั้นบรรดา

เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเฝ้าจับตอย่างใกล้ชิด

หลายปัจจัยทำให้ปาล์มน้ำมันราคาพุ่ง

ทีมข่าว 1/4Special Report ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายชัยฤทธิ์ ถ้าย่วน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง และคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน (กนป.) ถึงสาเหตุของราคาปาล์มน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นายชัยฤทธิ์ กล่าวว่า สาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและนอกประเทศ โดยปัจจัยภายในประเทศคือ ราคาปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำมากว่า 2 ปี ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันขาดการบำรุงรักษา

ทำให้ผลผลิตของปาล์มในปี 2563 หายไปจากตลาด กว่า 10 ล้านตัน (จากที่เคยมีถึง 17 ล้านตัน) ส่วนปัจจัยที่มาจากต่างประเทศ ทราบว่าเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในหลายประเทศ ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ น้ำมันถั่วเหลือง ที่ใช้บริโภคในครัวเรือนมีราคาแพง โรงงานผู้ผลิตต้องหันมาใช้ ปาล์มถั่วเหลืองทดแทน เป็นเหตุให้โรงงานเหล่านี้แย่งกันซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จนทำให้ราคาปรับสูงขึ้นตามความต้องการของโรงงาน

นอกจากนี้ยังมีวิกฤติของโควิด-19 ทำให้ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตปาล์มน้ำมัน และส่งออกอันดับ 2 ของโลก ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีแรงงานในสวนปาล์ม จนไม่สามารถนำผลผลิตออกสู่โรงงานเหมือนปกติ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ น้ำมันปาล์ม จากโรงสกัดไม่มีเพียงพอ และอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือการที่กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมให้ถั่วเหลืองปาล์มมาใช้เป็นส่วนผสมของ น้ำมันดีเซล บี 10 และ น้ำมันดีเซล บี 100 ทำให้ผลผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการของตลาด

“ดังนั้นราคาปาล์มที่พุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ เชื่อว่าต่างกับราคาขางพารา เพราะสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการขาดแคลนผลปาล์ม ที่โรงงานในประเทศต้องการ อย่างไรก็ตามการที่ปาล์มมีราคาสูงก็ยังไม่ได้ทำให้ชาวสวนปาล์ม ร่ำรวยขึ้น เพราะชาวสวนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่ได้มีผลผลิต

ที่จะเก็บไปขายจำนวนมาก ผิดกับสวนปาล์มของบรรดานายทุนรายใหญ่ ๆ ที่ได้รับอานิสงส์จากราคापาล์มน้ำมันที่พุ่งสูงไปแบบเต็ม ๆ” นายชัยฤทธิ์ กล่าว

รวบ “นายทุน” ลักใช้ราคาถั่วปาล์ม

นายนครินทร์ บุญคง เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ให้สัมภาษณ์ว่า โดยข้อเท็จจริง การทำสวนปาล์มของเกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้น มี ต้นทุน อยู่ที่ประมาณ 3.80 บาท ส่วนราคาต้นทุน ของเกษตรกรอยู่ที่ กก.ละ 4.20 บาท แต่ถ้าจะให้ชาวสวนปาล์มอยู่ได้อย่างมั่นคง ราคาปาล์มที่เกษตรกรขายให้กับ

ลานเท หรือโรงงานต้องอยู่ที่ กก.ละ 5 บาท วันที่ที่ราคาปาล์มขึ้นไปถึง 7-8 บาท เป็นเพราะผลผลิตไม่มี เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาคงต่ำ เจ้าของสวนปาล์มส่วนใหญ่ต่างก็เหมือนจะทิ้งไม่ลงทุนใส่ปุ๋ย ไม่บำรุงรักษาอย่างไรก็ดีอีก 3 เดือน เชื่อว่าเมื่อถึงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น พ่อค้า และโรงงาน คงจะต้องกดราคารับซื้อลงมาเหลือ



นายชัยฤทธิ์ กายอ่อน
เกษตรกรชาวสวนปาล์มบ้านป้อม จ.กระบี่



นายนครินทร์ บุญคง
เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม จ.กระบี่

กิโลกรัมละ 3 บาทเหมือนทุกครั้ง ทั้งนี้การแย่งกันซื้อผลผลิตจากชาวสวน แม้จะทำให้ราคาผลปาล์มสูงขึ้น แต่ก็ได้สร้างปัญหาที่เป็น ห่วงโซ่กลางน้ำ และ ปลายน้ำ นั่นคือ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ไม่สามารถจะเดินเครื่องได้เต็มเวลา

ขณะที่โรงงานของกลุ่มทุนใหญ่ จะมีแบบครบวงจรทั้ง โรงสกัด, โรงกลั่น และ โรงงานผลิตน้ำมัน ถึงจะมีผลกระทบต่อเตี๊ยมไม่มาก เพราะน้ำมันที่กลั่นได้ส่วนหนึ่งส่งขายต่างประเทศในราคาแพง ส่วนหนึ่งขายในประเทศได้มากขึ้น และเชื่อว่า ในไม่ช้านี้ ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อการบริโภคจะต้องอ้างถึงต้นทุนของปาล์มที่แพงขึ้นอาจขอปรับราคาขายปลีก

ที่วันนี้กระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาไว้ที่ 42 บาท ซึ่งโดยข้อเท็จจริงราคานี้ก็เป็นราคาที่ถูกลำนวนต้นทุนของการรับซื้อผลปาล์มที่ กก.ละ 7 บาท ไร่แล้ว ดังนั้นถ้ากระทรวงพาณิชย์ตามเล่ห์กลของกลุ่มทุนไม่ทันจะถูกอ้างเรื่องปาล์มราคาแพง ตีกันเพื่อสร้างกำไรในทันที

นายนครินทร์ กล่าวต่อว่า แต่กับ วิสาหกิจ หรือ สหกรณ์ ในพื้นที่ คือ ผู้ได้รับผลกระทบ เพราะวัตถุดิบที่แพงขึ้น และมีปริมาณน้อยลง ขาดสภาพคล่องของเงินทุนในการแข่งขัน จนมีการประกาศปิดกิจการ ทำให้คนงานตกงาน ซึ่งนี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ของภาคใต้และหากผลปาล์มยังออกสู่ตลาดน้อยลง สิ่งที่หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องรับมือคือ ราคาร้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค กลุ่มโรงงานผู้ผลิต ซึ่งผูกขาดอยู่เพียงไม่กี่โรง จะขอปรับราคาขายปลีกหรือไม่ และหากยอมให้มีการปรับราคาสูงขึ้นตามราคาผลปาล์มที่แพงกว่าเดิมเท่าตัว ก็จะเท่ากับเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ต่าง

เดือดร้อนจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทั้งจากวิกฤติโควิด-19 และจากความล้มเหลวของการแก้ปัญหาของภาครัฐ

นอกจากนี้รวมทั้งการใช้ถั่วปาล์มเป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำมันดีเซล บี 10 ซึ่งถูกจัดให้เป็นแก๊สมันที่บีมน้ำมันทุกปีต้องจำหน่าย เมื่อราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้น ต้นทุนของการผลิต บี 10 ก็ต้องเพิ่มขึ้น วันที่ราคาดีเซล บี 10 แดก





ต่างจาก ดีเซล บี
7 ลิตรละ 2 บาท
โดยรัฐบาลชดเชย
ให้โรงกลั่นน้ำมัน
ลิตรละ 3 บาท ถ้า

ราคากัน้ำมันปาล์มที่ใช้เป็นส่วนผสมแพงขึ้นกระทรวงพลังงานจำเป็นต้องปรับราคาให้แพงขึ้นหรือไม่ และหากต้องปรับราคาตามต้นทุนน้ำมันปาล์ม ก็เท่ากับเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนอีกต่อหนึ่ง

หวั่นเล็กลอนนำเข้าน้ำมันต่างประเทศ

อีกประเด็นที่มักเกิดขึ้นเมื่อราคาปาล์มในประเทศแพง กลุ่มทุน ก็อาจจะขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ ในการ นำเข้า น้ำมันปาล์ม จากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ตรงนี้คือเรื่องใหญ่ เพราะทุกครั้งที่มีการอนุญาตให้นำเข้า ราคาปาล์มในประเทศก็จะร่วงลงอย่างรวดเร็วทันที และผู้ที่รับเคราะห์คือ เกษตรกรชาวสวนปาล์มนั่นเอง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นการเปิดช่องโหว่ให้มีการลักลอบขนน้ำมันเถื่อน จากประเทศเพื่อนบ้าน ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทำให้ราคาปาล์มตกต่ำ เพราะมีการลอบขนน้ำมันเถื่อนเข้ามา

ดังนั้นเรื่องของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะต้องตามให้ทันเล่ห์กลของ "กลุ่มทุน" ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปาล์มอยู่ที่ไหน และจะแก้อย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ว่า "เกษตรกรผลิต พาณิชย์ขาย" เพราะถ้าทำได้จริง เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนปาล์มและสวนยางคงจะลืมตาอ้าปากได้บ้าง อย่าให้บทสรุปสุดท้าย ผู้ได้รับประโยชน์แท้จริง ยังไม่ใช่นักเกษตร!!

'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' เปิดนิทรรศการ '9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง'



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง"



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงาน



สุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงฯ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแห่งความยั่งยืน" นำเสนอนิทรรศการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อจะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ รวมถึงตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงอย่างยั่งยืน

ภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง" การมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14452

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 95.58 Ad Value: 86,022

PRValue (x3): 258,066

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' เปิดนิทรรศการ '9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง'



มอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค และรางวัลโครงการประกวดภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”



ภูมิภาค มอบรางวัลโครงการประกวดภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด” การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล นิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวง และการบินเกษตรที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 การถ่ายทอดเรื่องราวฝนหลวงในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง วว. และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ โครงการต้นแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ เพื่อการบริหารจัดการสารฝนหลวง พร้อมทั้งผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. ที่สืบสานพระราชปณิธานภายใต้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรม



ชนกาศิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมจัดงานแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมี **ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต** รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และทีมนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานนิทรรศการของ วว. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563